



EMBASSY OF DENMARK



Embassy of Finland
Hanoi



ROYAL NORWEGIAN EMBASSY



Embassy of Sweden
Hanoi

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CÁC NƯỚC BẮC ÂU VÀ VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH, BỀN VỮNG VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

Hà Nội - Nhân kỷ niệm Ngày Bắc Âu 23 tháng 3 năm nay, Đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Việt Nam (Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) cùng với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức tọa đàm về chủ đề “*Thủ đô Xanh Bắc Âu - Lãnh đạo, Quản lý, Bền vững và Đổi mới sáng tạo*”. Mục đích chính của tọa đàm là tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và các bài học thành công giữa các nước Bắc Âu và Việt Nam trong phát triển đô thị theo hướng xanh, sáng tạo và bền vững.

Trong hai mươi năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và ấn tượng cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam đã dẫn đến những thách thức nghiêm trọng mà các thành phố phải đối mặt như ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, các vấn đề về quản lý nước và chất thải và chống chịu với biến đổi khí hậu.

“Một trong những yếu tố tạo nên thành công cho sự phát triển của Bắc Âu đó là kiên trì theo đuổi mô hình phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội. Mô hình phát triển kinh tế-xã hội của khối Bắc Âu nói chung, đã đạt được những thành tựu to lớn về sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc, hệ thống phúc lợi xã hội tiên tiến, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa đã và đang có giá trị tham khảo hữu ích cho các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ngoài phát triển kinh tế bền vững, các nước Bắc Âu luôn có ý thức xây dựng và gìn giữ bảo vệ môi trường gắn với xây dựng phát triển đô thị xanh và bền vững và lần lượt trong nhiều năm qua các nước Bắc Âu đều giành được danh hiệu “Thủ đô xanh nhất châu Âu” do Ủy ban châu Âu phong tặng. Kinh nghiệm quản trị và phát triển của các đô thị và thủ đô của các quốc gia Bắc Âu có giá trị tham khảo hữu ích cho Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn ở Việt Nam nói chung hiện nay.” PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh khẳng định.

“Các nước Bắc Âu chúng tôi rất tự hào được là những người bạn lâu năm và những người hỗ trợ mạnh mẽ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam. Trọng tâm hiện nay là chuyển đổi sang phát triển xanh hơn và bền vững. An ninh kinh tế phải đi đôi với an ninh xã hội và môi trường. Trong thập kỷ vừa qua, thủ đô của các nước Bắc Âu bao gồm Copenhagen, Helsinki, Oslo và Stockholm đã đưa ra những quyết định chính trị và hành chính táo bạo để giải quyết các thách thức về đô thị hóa, biến đổi khí hậu và môi trường. Chúng

tôi rất vui khi được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đúc kết từ các nước Bắc Âu và hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm này sẽ hữu ích và truyền cảm hứng cho các đối tác và bạn bè Việt Nam quá trình nỗ lực lãnh đạo đưa đất nước và các thành phố của Việt Nam chuyển đổi theo hướng phát triển xanh và bền vững", phát biểu của Đại sứ các nước Bắc Âu tại Việt Nam.

Copenhagen đặt mục tiêu trở thành thủ đô carbon trung tính đầu tiên trên thế giới vào năm 2025. Theo dự báo, dân số của thành phố sẽ tăng 20% trong thập kỷ tới. Điều này mở ra cơ hội để thành phố chứng minh rằng việc kết hợp tăng trưởng, phát triển, đổi mới, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống với mức phát thải CO₂ thấp hơn là hoàn toàn khả thi. Copenhagen đưa ra Kế hoạch Khí hậu đầu tiên của mình vào năm 2009 và đã đạt được mức giảm phát thải CO₂ đáng kể. Thành phố cũng ban hành nhiều chính sách môi trường quan trọng như không khí sạch, giảm tiếng ồn, nước uống từ vòi và không gian xanh giúp nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân một cách đáng kể.

Helsinki là thành phố đầu tiên ở Châu Âu tiến hành Rà soát Địa phương Tự nguyện nhằm đánh giá mức độ phù hợp giữa chiến lược của thành phố và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Rà soát Địa phương Tự nguyện cho thấy các kế hoạch chiến lược của thành phố được xây dựng phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Ví dụ, Quy hoạch Thành phố Helsinki, được phê duyệt trong năm 2016, xác định hướng đi rõ ràng và bền vững cho sự phát triển của thành phố trong khoảng 30 năm tới. Mục tiêu bao gồm đảm bảo người dân có thể dễ dàng tiếp cận mọi khu vực của thành phố bằng phương tiện giao thông công cộng. Đi bộ và đi xe đạp sẽ được ưu tiên hàng đầu, và cấu trúc đô thị của thành phố phải cho phép người dân tiếp cận các dịch vụ hàng ngày một cách thuận tiện. Cấu trúc đô thị tập trung và giao thông bền vững đóng vai trò quan trọng trong các mục tiêu tham vọng về khí hậu của Helsinki. Mục tiêu của Helsinki là trở thành thành phố carbon trung tính vào năm 2035.

Oslo đã đặt ra các mục tiêu tham vọng giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2020, Oslo đã thông qua chiến lược khí hậu mới với mục tiêu chính là tới năm 2020 giảm lượng phát thải của Oslo xuống còn 50% và năm 2030 còn 5% so với mức phát thải của năm 1990, không phải thông qua hình thức mua hạn ngạch khí thải mà bằng cách thực hiện các biện pháp thực sự cắt giảm lượng khí thải. Năm 2017, lần đầu tiên thành phố có một ngân sách dành riêng cho các hoạt động khí hậu và đó là một công cụ quản trị mang tính đột phá. Ngân sách khí hậu là phương tiện hỗ trợ chính quyền thành phố trong việc xác định những lĩnh vực nào cần cắt giảm phát thải và ai là người chịu trách nhiệm, chẳng hạn như giao thông công cộng và xây dựng.

Năm 2010, **Stockholm** được vinh danh là Thủ đô Xanh châu Âu đầu tiên, nhờ vào những kết quả đạt được trong cắt giảm lượng khí thải carbon và các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng. Năm 2016, Stockholm đã thông qua mục tiêu không sử dụng năng lượng hóa thạch vào năm 2040. Từ năm 1990 đến nay, thành phố đã cắt giảm 50% lượng khí thải carbon trên mỗi người dân. Đầu tháng 10 năm 2019, Stockholm khởi động sáng kiến có tên gọi "Thỏa thuận Xanh toàn cầu mới" của C40 (mạng lưới các thành phố lớn trên thế giới). Sáng kiến này nhằm tập hợp những thành phố sẵn sàng giảm lượng khí thải carbon phù hợp với mục tiêu hạn chế nhiệt độ nóng lên trong phạm vi 1,5 độ C được đề ra trong Thỏa thuận chung Paris.

Quá trình chuyển đổi sang đô thị xanh và bền vững ở thủ đô các nước Bắc Âu nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm và tăng trưởng xanh đòi hỏi phải có kế hoạch dài hạn và cách tiếp cận đa bên. Do đó, sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách địa phương, các cơ quan chính quyền đô thị, khu vực tư nhân, các tổ chức môi trường và khí hậu cũng như sự ủng hộ của người dân đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập các mục tiêu và thực thi chính sách.

Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “*Thủ đô Xanh Bắc Âu - Vai trò lãnh đạo, Quản lý, Bền vững và Đổi mới sáng tạo*” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán các nước Bắc Âu đồng tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 3 năm 2021 dưới hình thức kết hợp tại chỗ và trực tuyến qua video giữa Hà Nội và bốn thủ đô Bắc Âu là hoạt động thường niên nhằm tăng cường hợp tác trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa Việt Nam với các nước Bắc Âu. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách, các nhà khoa học và tư vấn chính sách đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu và trường đại học của Việt Nam. Tọa đàm là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của các nước Bắc Âu cho Việt Nam trong quá trình phấn đấu đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là SDG 11 về Phát triển các đô thị toàn diện, an toàn, chống chịu và bền vững.

Liên lạc với báo chí:

- Ms. Kim Quy, Đại sứ quán Đan Mạch: kimquy@um.dk hoặc 0982021386
- Ms. Lương Thu Hiền, Đại sứ quán Phần Lan: Hien.LuongThu@formin.fi hoặc 091 290 7462
- Ms. Nguyễn Kim Thanh, Đại sứ quán Na Uy: Thi.Kim.Thanh.Nguyen@mfa.no hoặc 090 463 7298
- Mr. Phạm Tùng Lâm, Đại sứ quán Thụy Điển: lam.pham.tung@gov.se hoặc 090 476 9246
- Mrs Nguyễn Thị Thanh Tâm, HCMA: thanhtamnguyen0313@gmail.com, phone: 0987898958

THÔNG TIN CHUNG

Các nước Bắc Âu

Các nước Bắc Âu bao gồm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cũng như Quần đảo Faroe, Greenland và Quần đảo Åland. Kể từ khi được ký kết năm 1962, Hiệp định Helsinki trong đó có “hiến pháp” hợp tác của khu vực Bắc Âu, đã tác động tới cuộc sống của rất nhiều người dân tại các quốc gia Bắc Âu, bởi nó đã tạo ra một mô hình hợp tác chính trị khu vực lâu đời nhất và đa dạng nhất trong suốt hơn 6 thập kỷ qua. Không phải ngẫu nhiên mà một khu vực với chỉ 27 triệu dân, và thậm chí không thể lọt vào danh sách 50 nước đứng đầu thế giới về dân số, lại trở thành một trong những khu vực hội nhập nhất với những giá trị và mục tiêu phát triển chung.

Chính vì vậy, các nước Bắc Âu luôn dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng và chỉ số đo lường của thế giới về *Sáng tạo, Hạnh phúc, Phát triển con người, Phúc lợi công dân, Quản trị nhà nước, Minh bạch, Bình đẳng, Tiến bộ xã hội, Phát triển bao trùm, Tính bền vững* và nhiều hơn nữa. Bắc Âu cũng được công nhận rộng rãi là các quốc gia đi đầu về kỹ thuật số ở Châu Âu và trên toàn thế giới. Theo Xếp hạng Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) của Liên Hợp Quốc năm 2020, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển đều là các nước có chỉ số xếp hạng EGDI rất cao.

Cả 4 nước Bắc Âu này đều nằm trong những nước châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ rất sớm (Thụy Điển: 1969, Đan Mạch và Na Uy: 1971, Phần Lan: 1973). Trong những năm qua, các nước Bắc Âu đã và vẫn đang là những người bạn tốt và đáng tin cậy của Việt Nam kể cả trong thời kỳ khó khăn. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và ủng hộ các nỗ lực nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy công bằng, dân chủ, tôn trọng quyền con người, bảo vệ môi trường và hòa nhập, nền tảng của sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Việt Nam và Đan Mạch đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả. Đan Mạch và Việt Nam đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm nay. Đến nay, Việt Nam vẫn tiếp tục là đối tác quan trọng của chính phủ Đan Mạch trong các lĩnh vực như tăng trưởng xanh, năng lượng, nước, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, văn hóa và thương mại.

Để biết thêm thông tin về mối quan hệ Đan Mạch - Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, vui lòng truy cập: www.vietnam.um.dk và www.facebook.com/dkvietnam

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Phần Lan và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Mối quan hệ giữa hai nước đang được mở rộng từ hợp tác phát triển sang mối quan hệ đối tác bình đẳng và cùng có lợi, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực đầu tư và thương mại. Các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian qua thể hiện mối quan tâm của Phần Lan đối với các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Việt Nam như số hóa, đô thị thông minh, năng lượng, công nghệ sạch, đổi mới sáng tạo, quản lý nước và chất thải. Bên cạnh đó, giáo dục tiếp tục là lĩnh vực hợp tác quan trọng thể hiện tầm nhìn của Phần Lan tại Việt Nam. Tất cả các hoạt động này đều hỗ trợ sự phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội tiếp tục theo đuổi các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh doanh và hợp tác cùng có lợi giữa Phần Lan và Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: finlandabroad.fi/vnm và www.facebook.com/FinnishEosystemyHanoi/

Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam

Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Na Uy và Việt Nam. Trong 5 thập kỷ qua, mối quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực như hàng hải, giáo dục, quản trị, bình đẳng giới, nhân quyền, năng lượng, thương mại... Từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống, Na Uy và Việt Nam nay đã trở thành các đối tác bình đẳng trên lĩnh vực thương mại, kinh tế, cũng như hợp tác trong khuôn khổ khu vực (ASEAN) và các cơ chế đa phương (UN). Na Uy và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát triển kinh tế xanh, sạch và bền vững gồm năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, nuôi biển và các sáng kiến giải quyết vấn nạn rác thải nhựa đại dương.

Để biết thêm thông tin về hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam, vui lòng truy cập: norway.no/en/vietnam; www.facebook.com/norwayinvietnam; và www.instagram.com/norwayinvietnam/

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

Mối quan hệ ngoại giao giữa Thụy Điển và Việt Nam được thiết lập rất sớm bắt đầu từ năm 1969. Cam kết mạnh mẽ của Thụy Điển thông qua chương trình viện trợ phát triển cho Việt Nam đến năm 2014 đã mang lại cho Thụy Điển một vị thế có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Thụy Điển được đánh giá là đối tác đáng tin cậy, cởi mở và sáng tạo. Cùng với các cơ hội giao thương và kinh doanh gia tăng, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam sẽ nỗ lực làm việc để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Thụy Điển, góp phần nâng cao nhận thức và hình ảnh của Thụy Điển tại Việt Nam.

Đối với video và hình ảnh

Các nhà báo có thể truy cập hình ảnh miễn phí về môi trường, chính sách và sự kiện Bắc Âu theo các liên kết bên dưới. Phần lớn hình ảnh có thể được sử dụng miễn phí với điều kiện phải trích dẫn nguồn, tuy nhiên vui lòng kiểm tra từng tệp tin để biết thông tin về các quyền.

- Tầm nhìn - quan điểm Bắc Âu của chúng tôi: <https://youtu.be/aeme-ka5mEA>
- <http://www.norden.org/en/news-and-events/images>
- <https://www.youtube.com/user/NordicInnovation/videos>
- https://nordregio.org/sustainable_cities/
- <https://nordregio.org/publications/white-paper-on-nordic-sustainable-cities/>
- [Publications of Urban Development in the Nordics - Nordregio projects](#)
- [Arvinus + Orfeus Publishing – Green Visions: Greenspace Planning and Design in Nordic Cities \(ao-publishing.com\)](#)
- [Beautiful Free Images & Pictures | Unsplash](#)